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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
นายวิรัช   สิงห์ทอง          น า ผู้เข้าร่วมประชุม กราบบชูาพระรัตนตรัย 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
                       ๑.๑ แนะน าพนักงานส่วนต าบลโอน (ย้าย) มาบรรจุแต่งตั้งใหม่ ราย  พันจ่าเอกยงยุทธ  - 
บุญประสพ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
นายวิรัช   สิงห์ทอง          เนื่องด้วยมีพนักงานส่วนต าบล โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง ปลัด อบต.แควอ้อม   
ประธานสภาฯ                ขอเชิญแนะน าตัวด้วยครับ     

พ.จ.อ.ยงยุทธ บุญประสพ   เรียน ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม และคณะผู้บริหาร ฯ                               
ปลัด อบต.แควอ้อม          ทกุท่าน ผมชื่อ พันจ่าเอก ยงยุทธ  บุญประสพ โอนย้ายมาจาก   อบต.ทมอ   อ.ปราสาท    
                                  จ.สุรินทร์   ภูมิล าเนาเดิม ผมเกิดที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ไปบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่ง  
                                 ปลัด อบต. ครั้งแรกที่ จ.สุรินทร์ เพราะว่ามีครอบครัวที่นั่น  ก่อนรับราชการที่ อปท.  เคย 

                                 รบัราชการทหารเรือ หน่วยงานสุดท้ายที่ปฏิบติราชการ ก่อนลาออกจากราชการทหารเรือ  
                                 คือ แผนกข่าวอากาศ กองการบินทหารเรือ อู่ตะเภา จ.ระยอง   ยินดีที่ได้มาปฏิบัติราชการ 

                                 ที่ต าบลแควอ้อม  จะตั้งใจท าหน้าที่ในบทบาท ปลัด อบต.ให้ดีที่สุดครับ 

                            ๑.2 แนะน าเจ้าหน้าที่โครงการ “1 คน 1 ต าบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม” ราย นางสาวกฤศชญารัตน์ เป็ดทอง 
นายวิรัช   สิงห์ทอง          ขอเชิญ  เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ แนะน าตัวด้วยครับ 

ประธานสภาฯ                 

น.ส.กฤศชญารัตน์ เป็ดทอง  สวัสดีท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาว  
                                  กฤศชญารัตน์ เป็ดทอง เจ้าหน้าที่โครงการ “1  คน 1  ต าบลร่วมใจ  ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม”ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม  ภารกิจในพ้ืนที่ต าบล
แควอ้อม คือการส ารวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะปฏิบัติเป็นระยะ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2563  ต้องขอร่วมมือท่านผู้น าหมู่บ้านชุมชนในการส ารวจข้อมูลในครั้งนี้ด้วยค่ะ 

                             ๑.๓ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม 

ระเบียบ/กฏหมาย 

                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔) 
                 ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทน ต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้  
 

                       ……………… (๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น 
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                        (๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่น เลือกประธานสภา
ท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
                        (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน ต าแหน่งที่ว่างใน
การประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
                 ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สภาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

                        ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย อนุโลม 

                 ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

นายวิรัช   สิงห์ทอง           เนื่องด้วย นายนันทพล  ไพบูลย์กุลกร สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6    ได้ยื่นหนังสือลาออก 

ประธานสภาฯ                 จากต าแหน่ง เลขานุการสภา อบต.แควอ้อม เมื่อวันที่  ๘  กรกฏาคม  2563  ท าให้ 
                                  ต าแหน่งเลขานุการสภา อบต.แควอ้อม ว่างลง    
                                       ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัตเิป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

                                  ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)  ข้อ 15 (๒) “กรณีเลขานุการสภา 

                                  ท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทน ต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภา 
                                  ท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง” โดยในการเลือกนั้น ให้ถือปฏิบัติตาม 

                                  ระเบียบ ฯ   ข้อ ๑๓,๑๔  และข้อ ๑๘    ขอเชิญท่านสมาชิกสภา ฯ  ได้เสนอชื่อบุคคลที่ 
                                  เหมาะสม เพ่ือท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต.แควอ้อม ต่อไป 

นายวีระพล กิติภัคดี          ผมขอเสนอชื่อ พันจ่าเอก ยงยุทธ บุญประสพ  ปลัด อบต.แควอ้อม เป็นเลขานุการสภา  
ส.อบต.ม.7                    อบต.แควอ้อม ครับ    

นายวิรัช   สิงห์ทอง            ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ ท่าน ด้วยครับ                                  
ประธานสภา ฯ 

นายชัยวัฒน ์ จั่นบุญม ี      ผูร้ับรอง 
ส.อบต.ม.4 

นายธนะชัย  เกิดประกอบ      ผูร้ับรอง 
ส.อบต.ม.5 

นายวิรัช   สิงห์ทอง             มีท่านใด ต้องการเสนอชื่อท่านอื่น อีกหรือไม่ครับ                                  
ประธานสภา ฯ                 ถ้าไม่มี ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก พันจ่าเอกยงยุทธ บุญประสพ ปลัด อบต. 
                                   แควอ้อม เป็นเลขานุการสภา อบต.แควอ้อม    

มติที่ประชุม                    ที่ประชุมสภา อบต.แควอ้อม มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก พันจ่าเอกยงยุทธ บุญประสพ ปลัด  
                                   อบต.แควอ้อม เป็น เลขานุการสภา อบต.แควอ้อม    

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี   ๒/๒๕๖๓ คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่  15 เมษายน  พ.ศ.  
                      ๒๕๖๓ 

...................มติที่ประชุม       
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มติที่ประชุม                    สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญท่ี  
                                  2/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  15  เมษายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
                    ๓.๑  ญัตติ เรื่อง การขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) คร้ังที่ ๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  (รายละเอียดปรากฏตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)  
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ 

                    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3) 
พ.ศ. ๒๕61  หมวดที่ ๔  การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา  
                      ข้อ  ๒๒  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
                      (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

                      (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา  46  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ด้วย  
                           เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”      
                       ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเม่ือ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกวว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ” 
                      - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๑๙.๒/ว๑๕๐๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข    

นายวิรัช  สิงห์ทอง          ในระเบียบวาระท่ี 3.1 นี้ จะเป็นการพิจารณา เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น -
ประธานสภา ฯ              พ.ศ.2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/2563  ขอเชิญท่านนายก ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม  
นายดนัย ขจรผล           เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต.แควอ้อมที่เคารพทุกท่าน ด้วย อบต.แควอ้อม
นายก อบต.แควอ้อม       ได้รับแจ้งปัญหาจากประชาคมหมู่บ้านต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องงานบริการสาธารณะ ด้าน 

                                โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนช ารุด  ผิวจราจรไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ระบบประปา 

                                ช ารุด ท าให้ได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ าใช้ในยามจ าเป็น  ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่ครอบคลุม 

                                ทัว่ถึงในบริเวณท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้ไฟส่องสว่าง   สะพานข้ามคลองล าปะโดงช ารุด ซึ่ง 
                                จ าเป็นต้องซ่อมแซม หรือก่อสร้างใหม่เพ่ือให้แข็งแรง ใช้สัญจรอย่างปลอดภัย  การลดอุบัติ 

                               ............... เหตุทางถนน โดยการตีเส้นชะลอความเร็วบนถนน 



-๖- 

                              เหตทุางถนน โดยการตีเส้นชลอความเร็วบนถนน และอีกหลากหลายปัญหาที่ทางหมู่บ้านได้ 
                              เสนอมาเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบต.แควอ้อม  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 

                              แผนที่มี ปลัด อบต.เป็นประธาน ฯ ได้ประชุมพิจารณาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
                              2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 และเสนอผ่านคณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่นพิจารณาให้ 
                              ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว และในวันนี้จึงได้น าเข้าสู่การพิจารณาของสภา อบต.แควอ้อม  
                              เพ่ือขอความเห็นชอบ ตามระเบียบ ฯ   ก่อนนายก ฯ ประกาศใช้ต่อไป   
พ.จ.อ.ยงยุทธ บุญประสพ  ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากท่านนายก อบต. อีกเรื่องหนึ่งครับ คือโครงการพระราชด าริด้าน 

ปลัด อบต.แควอ้อม        สาธารณสุข ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมู่บ้านละ  
                               20,000 บาท ซึ่งทุกหมู่บ้านได้เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนมาแล้ว 

                              (รายละเอียดการพิจารณา ปรากฏตาม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม  
                              ครั้งที่ 1) 
นายวิรัช สิงห์ทอง          ตามท่ีนายก อบต.แควอ้อม ได้เสนอโครงการ ฯ ต่าง ๆ ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
ประธานสภา ฯ             2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 มานั้น ท่านสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัย ขอเชิญสอบถามหรือ 

                               แสดงความคิดเห็น ก่อนการลงมติครับ   
นายวรยุทธ  ขันติวงศากุล เรียนท่านประธาน ฯ เห็นมีโครงการตีเส้นแถบชะลอความเร็ว ตามเอกสารหน้าที่ 6  ผมขอ 

ส.อบต.ม.8                  เสนอให้ด าเนินการบนถนนเส้นด้านหน้าร้านซีเจ-วัดบางแคใหญ่ด้วยครับ  เพราะเส้นทางนี้  
                               รถใช้ความเร็วมาก เกรงว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ     
นายดนัย ขจรผล           จะมอบหมายให้ กองช่างลงไปส ารวจว่าต้องด าเนินการตีเส้นชลอความเร็วกี่จุด    
นายก อบต.แควอ้อม 

นายวิรัช สิงห์ทอง           ต่อไป เป็นการลงมติครับ  สมาชิก ฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
ประธานสภา ฯ              2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม                 สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
                                2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  ของ อบต.แควอ้อม               
                    3.๒ ญัตติ เร่ืองการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  คร้ังที ่11  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง   (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2563)        
ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ                      
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 

               ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายวิรัช สิงห์ทอง           วาระท่ี 3.๒ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่11  หมวด
ประธานสภา ฯ             ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      ขอเชิญท่านนายก อบต.แควอ้อม น าเสนอด้วยครับ        

นายดนัย ขจรผล           ด้วย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบต.แควอ้อม  มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ 

นายก อบต.แควอ้อม      ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและภูมิทัศน์โดยรอบ      ซึ่งได้อนุมัติตั้ง 
                               งบประมาณรายจ่ายไว้แล้ว ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน  
                               40,000 บาท  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
                               เนือ่งจากการตั้งงบประมาณในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง นั้น ไม่ถูกต้อง 

......................ตามหลักวิธีการงบประมาณ   



-๗- 

                               ตามหลักวิธีการงบประมาณ  ประกอบกับกองการศึกษา ฯ ได้ประสานกองช่าง เพ่ือออกแบบ 

                               การปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาระดับ  
                               ปฐมวัย ซึ่งท าให้จ านวนงบประมาณ ในการด าเนินการเพ่ิมจากเดิม ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องขอ 

                               อนมุัติต่อสภา อบต.แควอ้อม เพื่อโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ 

                               วิธกีารงบประมาณ ฯ ข้อ ๒๗ ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย  
                               ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 ) 
นายวิรัช สิงห์ทอง          มีท่านใดต้องการสอบถาม หรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ต่อไป เป็นการลงมติครับ  สมาชิก ฯ  
ประธานสภา ฯ             ท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 โดยการโอน 

                               งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ในแผนงานการศึกษา หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
                               ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซม 

                               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ (ตามแบบที่กองช่าง อบต.แควอ้อมก าหนด)  
                               จ านวน 120,000 บาท กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม                 สมาชิกสภา อบต.แควอ้อม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                               พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 โดยการโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นการใหม่ ในแผนงานการศึกษา  
                               หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
                               รายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ (ตามแบบที ่
                               กองช่าง อบต.แควอ้อมก าหนด)  จ านวน 120,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโอน 

                               งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 11 ) 

                       ๓.3  ญัตติ เร่ืองการพิจารณารับโอน โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะ
เทพศักดิ์ หมู่ที่ 5 ต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
     - หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 
๐๔๐๕.๒/๐๒๐๑๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรือ่ง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๖๐  
                    ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ข้อ ๔(๓) ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น 
หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดของ
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ตามส าดับ ดังนั้น กรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือใหส้ิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

                   อย่างไรก็ดี เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้แลพัสดุ  กรณีมีเงื่อนไขหรือมภีาระติดพันจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย ซึ่ง
การพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจใน
การพิจารณาให้ความเห็นขอบในเรื่องดังกล่าว 

.........................ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
 

   



-๘- 

นายวิรัช สิงห์ทอง          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม   ได้รับแจ้งหนังสือจาก   องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภา ฯ             สมุทรสงคราม ตามหนังสือ ที่ สส 51021/1794  ลว.  24  มิถุนายน  2563   เรื่องการ 
                               โอนโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ หมู่ที่ 5  ต าบลแควอ้อม   
                               อ าเภออัมพวา  ให้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  รายละเอียดปรากฏ  
                               ตาม บันทึกการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน ฯ ที่ได้แจกให้แล้ว  ขอเชิญท่านนายก ฯ ชี้แจง 
                               เพ่ิมเติมครับ 

นายดนัย ขจรผล           เรียนท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา อบต.แควอ้อม  ทุกท่าน  ก็จะเหมือนกับงานถ่าย 
นายก อบต.แควอ้อม      โอนอื่น ๆ ที่ถ่ายโอนทรัพย์สินลงมาให้ อบต.แควอ้อม ดูแลบ ารุงรักษา ครั้งนี้ หน่วยงาน อบจ. 
                               สมทุรสงคราม   ได้มอบหรือโอนโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพ 

                               ศักดิ์  หมู่ที่ 5   งบประมาณโครงการ ฯ คือ 2,729,000 บาท เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 

                               กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงน าเข้าที่ประชุมสภา ฯ เพ่ือพิจารณามีมติต่อไป  
นายวิรัช สิงห์ทอง          ขอสอบถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    สมาชิกสภา ฯ  ท่านได้มีมติรับมอบทรัพย์สินจาก
ประธานภา ฯ               องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์บริเวณวัด 

                               บางเกาะเทพศักดิ์ หมู่ที่ 5  ต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา จ านวนเงิน 2,729,000 บาท  
                               (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม                        สมาชิกสภา   อบต.แควอ้อม   มีมติเป็นเอกฉันท์ รับมอบทรัพย์สินจากองค์การบริหารส่วน 

                               จังหวัดสมุทรสงคราม    ในโครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์  
                               หมูท่ี่ 5  ต าบลแควอ้อม  อ าเภออัมพวา จ านวนเงิน 2,729,000 บาท  (สองล้านเจ็ดแสน-  
                               -สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายวิรัช สิงห์ทอง          วาระต่อไปเป็นเรื่องอ่ืน ๆ  ท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ขอเชิญครับ 

ประธานภา ฯ            
น.ส.สุพรรษา ศรีพุทธิรัตน์    เรียนท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน   กองการศึกษา ฯ ขออนุญาต 

ผอ.กองการศึกษาฯ            ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นระดับต าบล ตามโครงการเฉลิมพระ 

                                   เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓     
                                   ขอความร่วมมือให้แต่ละหมู่บ้าน เสนอชื่อแม่ดีเด่นตามแบบฟอร์มพร้อมทั้งเอกสารและ 

                                   หลักฐาน ได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม  
                                   ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒1 กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแควอ้อม จะ 

                                   ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หมู่บ้านละ๑ คน เพื่อเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ 
                                   และใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น  ในวันที่  ๑๒  สิงหาคม  2563   ณ บริเวณอาคาร 

                                   เอนกประสงค์วัดบางเกาะเทพศักดิ์   หมู่ที่ ๕   ต าบลแควอ้อม   รายละเอียดเกี่ยวกับ 

                                   คุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จะอยู่ในประกาศ ฯ ที่ได้แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว 

นายนฤพนธ์  เอโกบล         โคมไฟฟ้าสาธารณะ ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ขอให้ทาง อบต.แควอ้อม ไปเก็บด้วยครับ  
ส.อบต.ม 2                     สะพานเชื่อม ม.3-ม.5 เสามันเริ่มผุ  ขอให้ไปตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมให้ด้วยครับ 

นายด าริห์ วันเต็ม              รับทราบ/ จะด าเนินการให้ครับ                                    
ผอ.กองช่าง   

...................ปรึกษา/สอบถามเกี่ยวกับการขุดลอกคลอง      



-๙-               
นายธนศักดิ์  บุษบก           ปรึกษา/สอบถามเกี่ยวกับการขุดลอกคลองบางแคน้อย – ยายชู  ปัญหาคือชาวบ้านจะใช้ 
ส.อบต. ม.5                    แรงงานขุดไม่ได้ ต้องใช้เครื่องจักรจึงจะสามารถขุดลอกได้  
นายดนัย ขจรผล               โครงการ ฯ นี้ จะให้ช่างท าการส ารวจ และออกแบบวิธีการท างานให้เรียบร้อย ก่อนการ
นายก อบต.แควอ้อม          ตั้งงบประมาณด าเนินการ  ถ้าเป็นงานรับเหมาขุดลอก จะเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างในการ 

                                   ท างาน ซึ่งบางจุดที่เครื่องจักรเข้าได้ถึง ก็ใช้เครื่องจักรขุด และในบางจุดที่เครื่องจักรเข้า 

                                   ไปยืนไม่ได้ ผู้รับจ้างก็อาจต้องแก้ไขปัญหาโดยการใช้แรงงานคนขุดก็ได้  
นายนันทพล  ไพบูลย์กุลกร   ตะแกรงท่อระบายน้ า บริเวณหน้าบ้านพ่ีเปี๊ยก เริ่มผุ ขอให้กองช่างช่วยไปดูด้วยครับ   
ส.อบต. ม.6                     ปล่อยไว้ อาจเป็นอันตรายได้  และทางเดินขึ้นสะพานแขวนที่เป็นทางลาด อยากให้ 
                                   ปรับปรุงเป็นขั้นบันได จะปลอดภัยกว่า เพราะมีนักท่องเที่ยวได้รับอุบัติเหตุ สะดุดล้ม 

นายดนัย ขจรผล              เรื่องทางลาดขึ้นสะพานแขวน เดี๋ยวให้กองช่างออกไปดู แล้วหาวิธีปรับปรุงให้นักท่องเที่ยว 

นายก อบต.แควอ้อม         เดินได้สะดวกขึ้นและปลอดภัย อาจจัดซื้อวัสดุมาด าเนินการเองก็ได้ 
นายวีระพล  กิติภักดี          อยากให้ช่วยติดตั้งโคมไฟ บริเวณปากซอยแมวไทย จุดนี้จะมีเสาไฟแล้วครับ ขอแต่โคมไฟ 

ส.อบต.ม.7                     1 จุด / อีกเรื่องคือเรื่องฝากจากศูนย์อนุรักษ์แมวไทย เขาสอบถามมาว่าทาง อบต.แคว 

                                  อ้อมสามารถช่วยเหลืออะไรทางศูนย์ได้บ้าง เช่น กรงแมว  อาหารแมว หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
นายดนัย ขจรผล             เรือ่งโคมไฟ ขอให้เขียนค าร้องได้เลยครับ แล้วให้กองช่างด าเนินการ  ส่วนเรื่องการขอความ 

นายก อบต.แควอ้อม         ช่วยเหลือของศูนย์ฯแมวไทยนั้น  คงต้องไปดูข้อกฎหมายว่าทาง อบต.สามารถช่วยเหลือได้ 
                                  หรือไม่  
นายวรยุทธ  ขันติวงศากุล    ๑.ขอติดตามเรื่องไฟกระพริบ ครั้งที่ ๕ 

ส.อบต.ม.8                     ๒.แจ้งให้ทราบว่าน้ าประปาหมู่ที่ 8 เหม็นมาก 

                                 ๓.เรื่องการแก้ไขไฟฟ้าสาธารณะ กรณีไฟดับ ด าเนินการล่าช้ามาก ประชาชนต าหนิมา 
นายด าริห์ วันเต็ม              เรื่องไฟฟ้า จะมีปัญหาเรื่องช่างไฟฟ้าที่รับจ้าง ด าเนินการซ่อมให้ช้า  
ผอ.กองช่าง                     เรื่องกลิ่นเหม็นน้ าประปา ตอนนี้ได้ขออนุมัติด าเนินการเปลี่ยนทรายกรองในถังกรอง 
                                   เรียบร้อยแล้ว  
นายธนะชัย  เกิดประกอบ    ได้รับแจ้งจากประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการ ว่าเจ้าหน้าที่บริการไม่สุภาพ ขอให้ช่วยแก้ไข 

ส.อบต.ม.5                     ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยครับ 

นายดนัย ขจรผล              เรื่องนี้ขอมอบ ปลัด/รองปลัด ช่วยดูแลเจ้าหน้าที่ ให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพและ 

นายก อบต.แควอ้อม         ขอให้ตั้งใจ หรือเต็มใจในการบริการประชาชน 

นายสุริชัย  ทองเบ็ญจวัฒน์   รายงานผลการรับจ่ายเงิน ของกิจการสภา อบต.แควอ้อม 

รองประธานสภาอบต.แควอ้อม 

นายดนัย ขจรผล               แจ้ง วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 นี้ จะมีกิจกรรมลงแขกลงคลอง ซึ่ง ผอ.เขตการไฟฟ้า 

นายก อบต.แควอ้อม          ส่วนภูมิภาคจะให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการไฟฟ้าประชารัฐ ซึ่งท่าน 

                                   ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภออัมพวา ได้เข้ามาประสานงานเพ่ือจัดเตรียมสถานที่ 
                                   เรียบร้อยแล้ว ก็ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.แควอ้อมทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน 

                                   ครับ 

 

 

.......................ปิดประชุมเวลา     1๒.00    น.    




